



ธรรมบุญคนตำบลบึงบูรพ์

๙ หมู่บ้าน ๑๒ ชุมชน

ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒



ประกาศอำเภอบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศใช้ธรรมนูญตำบล "คนตำบลบึงบูรพ์ ๙ หมู่บ้าน (๑๒ ชุมชน)"

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอบึงบูรพ์ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอบึงบูรพ์ โดยใช้ธรรมนูญอำเภอ/ตำบล เป็นเครื่องมือ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานออกดำเนินการประชุม/ประชาคม สอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวตำบลบึงบูรพ์ โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาในพื้นที่ ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และ มาตรา ๔๘ ซึ่งว่าด้วยธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือและกลไกที่ให้โอกาสประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ดูแลสุขภาพของ ประชาชน ภายใต้ศักยภาพของทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการสร้างเครื่องมือธรรมนูญตำบล มีการจัดตั้งคณะทำงานทบทวนข้อมูลและสถานการณ์ในพื้นที่ ยกร่างธรรมนูญตำบลในรูปแบบธรรมนูญตำบลบึงบูรพ์ จัดทำเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อพิจารณาร่างจนผ่านเวทีประชาคม และผ่านการปรับปรุงร่างธรรมนูญตำบลให้เหมาะสม ไปสู่ขั้นตอนการประกาศใช้ สอดคล้องบริบทของพื้นที่ด้วยหลักการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเอง ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

อำเภอบึงบูรพ์ ได้พิจารณาแล้วว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอบึงบูรพ์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและมีความเชื่อมั่นดีที่ประชาชนในตำบลบึงบูรพ์ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธรรมนูญตำบลเพื่อยกระดับสู่ตำบลแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป

จึงเห็นด้วยกับการประกาศใช้ธรรมนูญตำบลบึงบูรพ์ เพื่อใช้เป็นกลไกในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุทธิพร ฌ นคร)
นายอำเภอบึงบูรพ์

สารบัญ

	หน้า
เกริ่นนำ	๓
หมวดที่ ๑ บททั่วไป	๘
หมวดที่ ๒ รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหนือสิ่งใด	๘
หมวดที่ ๓ คำขวัญอำเภอบึงบูรพ์	๙
หมวดที่ ๔ การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐
หมวดที่ ๕ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อด้วยความศรัทธาหลีกเลี่ยงอภัยมุข	๑๐
หมวดที่ ๖ ส่งเสริม การทำมาหากิน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข	๑๑
หมวดที่ ๗ สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี เป็นคนดี มีความสุข	๑๑
หมวดที่ ๘ การจราจร และความปลอดภัย ไทบึงบูรพ์อยู่ร่มเย็น	๑๒
หมวดที่ ๙ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น	๑๓
หมวดที่ ๑๐ ยาเสพติดหนีไกล ชุมชนปลอดภัย สังคมมีสุข	
หมวดที่ ๑๑ งานบุญปลอดเหล้า ปลอดภัยนั้น ลดละ เลิกอภัยมุข เสริมสร้างความสุข	๑๔
หมวดที่ ๑๒ เด็กและเยาวชนวัยใส กับผู้สูงวัยภูมิปัญญา ประชาชนชาวบ้าน	๑๕
หมวดที่ ๑๓ ตำบลบึงบูรพ์สุขภาพดี ตามวิถีชีวิตไทย	๑๕
หมวดที่ ๑๔ กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตดี มีส่วนร่วม	๑๖
หมวดที่ ๑๕ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)	๑๖
หมวดที่ ๑๖ คณะกรรมการสำนักธรรมนูญชุมชนและคณะที่ปรึกษา	๑๗
หมวดที่ ๑๗ ศูนย์ประสานงานและกองเลขานุการธรรมนูญ	๑๘
หมวดที่ ๑๗ บทเฉพาะกาล	๑๘

ธรรมนูญ "คนตำบลบึงบุรพ์ ๙ หมู่บ้าน (๑๒ ชุมชน)"
อำเภอบึงบุรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒

เกริ่นนำ

๑. ประวัติ บรรพชนคนบ้านเปี๊ยะ มาจากไหน

ตอนที่ ๑ คนบ้านเปี๊ยะบรรพชนมาจาก เวียงจันทร์ สาเหตุมาจากหลายประเด็น ประเด็นที่หนึ่งเกิดจากภัย หนีสงคราม ประเด็นที่สองคือการไปครัว(ไปคว่ ภาษาลาว คือการอพยพย้ายจากถิ่นฐานเดิมไปหาที่ทำกินยังท้องถิ่น อื่น ๆ บรรพชนคนบ้านเปี๊ยะ สันนิษฐานว่าอพยพในประเด็นแรกคือหนีภัยสงครามเมืองเวียงจันทร์ ราวพ.ศ.๒๓๐๒ พระตา(ตาแสง) มีตำแหน่งเป็นนายกอง ปกครองเมืองหน้าด่าน บ้านหินโงม แขวงเมืองเวียงจันทร์ มีชายชื่อนางบุ สดี มีโอรส ๓ องค์คือ ท้าววอ ท้าวคำผิง ท้าวพรหม มีธิดา ๔ นาง คือ นางอุษา นางสีดา นางราตรี และนางแสนแพง เมื่อธิดาทั้ง ๔ ยังโตยังสวยจนเลี้ยงลือโจษจันไปถึงเมืองเวียงจันทร์ ขณะนั้นพระไชยเชษฐาธิราชที่ ๓ หรือพระเจ้าสิริบุญ สารครองเมืองเวียงจันทร์ได้ส่งสาสน์ ขอธิดาทั้ง ๔ ถวายตัวในเมืองหลวง พระธิดาทั้ง ๔ ขอร้องพระตาผู้เป็นบิดาไม่ ให้ส่งไปถวายตัว พระตาจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาเหล่าไพร่ฟ้าข้าราชบริภาร เห็นพ้องต้องกัน ควรอพยพไพร่ฟ้าประชาชน ข้ามฝั่งไปตั้งเมืองใหม่ทางฝั่งขวา พระตาเห็นด้วยกับความคิด จึงแบ่งกองคาราวานออกเป็น ๔ กองครัว (คว่) คือท้าว อุ่น(หลวงราชโกชนัย)กับท้าวชม คุมผู้คนข้างขวา ท้าวนามท้าวหมา ท้าวเชียงคุ่มคนด้านซ้าย พระตา ท้าวคำผิงคุมคน แด่น ท้าววอคุมคนระหว่งหลัง ท้าวพรหม ท้าวสุน เป็นกองหน้า กลางเดินทางแรมรอนมาหลายวัน ถึงหนองบัวลำภู พระตาเห็นเป็นทำเลดี จึงพักตั้งบ้านเมือง เรียกว่านครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และเห็นว่ามีผู้คนมากเกินไป เมื่อเกิด คีกรสงคราม จะคุ่มครองไม่ได้จึงให้แบ่งผู้คนออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มแรกอยู่กับพระตากลุ่มที่สอง อพยพลงมาเรื่อย ๆ จนถึงที่มีภูเขาล้อมรอบ จึงตั้งบ้านเรือนปัจจุบันคืออำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น อีกกลุ่มที่สามหลวงราชโกชนัยเป็น หัวหน้ากองคว่อพยพเห็นเป็นทำเลเหมาะสมจึงตั้งบ้านเรือน เขตผ้าขาวพันทา (บ้านพันนา จ.สกลนคร)

หลายปีต่อมาฝ่ายเวียงจันทร์ก็ยกทัพใหญ่ติดตามมาปราบให้สิ้นซากพระตาส่งข่าวให้กองคว่ที่ตั้งอยู่คนละที่ ทราบและนัดหมายให้อพยพลงมาทิศใต้ตามสายน้ำชี มาสมทบกัน (พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด)อพยพตามขอบทุ่งกุลลา ตาม ลำเสียวถึงบ่อพันขันมีบ่อเกลือ จึงตั้งบ้านเรือน ณ จุดนี้ชื่อบ้านหินโงม (อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด) อยู่ประมาณ ๕ ปี พระ ตาและพระวอปรึกษากันว่าบ้านเมืองผู้คนหนาแน่น คีกรเวียงจันทร์ก็ยังตามติด จะต้องหาที่สร้างบ้านเมืองใหม่จึงอพยพ แยกทางกันอีกครั้งที่ ๒กองคว่หนึ่งอยู่ที่เดิม กองคว่สองติดตามพระวอพระตาไปยังแขวงจำปาศักดิ์ฝั่งบารมีพระยาสุ โภธิสารอพยพตามลำเสียว จนถึงแม่น้ำมูลที่ตงหัวภู (ต.หนองแค อ.ราชสีห์) เดินลัดเลาะไปตามลำน้ำมูลพักค้างแรม ที่ริมห้วยจระตุมูล

ในการอพยพครั้งนี้มีพระภิกษุชราภาพคนแก่ หลึงตั้งครรรค์ เด็กและผู้เจ็บป่วยประมาณ ๓๐๐ คนเศษ ทำให้ การเดินทางล่าช้าเกรงจะภาระถ่วงเวลากับกองคว่พระตา จึงขอแยกทางอพยพจากคว่ใหญ่เดินทางลัดเลาะสวนทางน้ำ ไหลไปทางทิศใต้ของห้วย(ห้วยทับทัน) โดยมีภิกษุชราภาพเป็นผู้นำ มาหยุดพักแรมคืน ๙ วัน บริเวณริมห้วยท่าบ้าน (สถานีตำรวจปัจจุบัน) ในขณะแยกทางมานี้ได้ตั้งให้ท้าวผินเป็นชะจ้ำ ทำหน้าที่ เป็นหมอผี หมอยา กำหนดภูมิตั้ง บ้าน

ตอนที่ ๒ ชื่อบ้านเปี๊ยะ กลุ่มคนลาวอีกสายหนึ่งไม่ทราบสายทางอพยพ ทราบจากการบอกเล่ารุ่นต่อรุ่นกัน ต่อมา ดั้งนี้ชาวลาวกลุ่มหนึ่งอพยพจากเวียงจันทร์เช่นกันมาสร้างบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโนนสามขา(สระกำแพงน้อย) หลังจากนั้น ๕ ครัวเรือนได้อพยพมาถึงบ้านธาตุ (อ.รัตนบุรี) ได้ขออาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ด้วยกัน แต่อยู่ได้ไม่นานเพราะ ไม่ใช่เครือญาติเกรงจะแย่งที่ทำกิน จึงได้อพยพหาทำเลสร้างบ้านใหม่ โดยมีสามเณร(วันดี)อุ้มไก่เดินตามหลัง

เพื่อเป็นการเสี่ยงทาย ไก่มาขันที่บ้านโนนสั่น จึงตั้งบ้านเรือนข้าวปลาอุดมดี แต่โจรส่วยที่อยู่ใกล้เคียงแถบนั้น(อ.เมือง-จันทร์) มาปล้นสะดมเอาเสบียงอาหารอย่างต่อเนื่อง สามแฉกรจึงพาญาติพี่น้องอพยพ ๕ ครอบครัวเดินทางผ่านป่าดงใหญ่ มีสัตว์ร้ายชุกชุมไก่ไม่ขัน เดินขึ้นเหนือมาเรื่อยๆ จนถึงโนนยาง (วัดวิสุทธิโสภณ) ปรากฏว่าไก่ที่สามแฉกรวันดีให้โยมอุ้มมานั้นขันได้อย่างต่อเนื่อง จึงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่โนนหนามหัน ๕ ครัวเรือน สร้างกุฏิให้สามแฉกรวันดีที่โนนยาง (โนนธาตุ วัดวิสุทธิโสภณปัจจุบัน) ต่อมา ๕ ครัวเรือนได้ย้ายมาตั้งบ้านใหม่บริเวณศาลหลักเมืองปัจจุบัน

กล่าวถึงขาลาวเวียงจันทร์สายพระตาพระวอที่อพยพแยกมาตามลำห้วยพักแรมคืนที่ทำบ้านชะจำผิน ได้ให้พรานป่า และผู้สูงอายุในหมู่บ้านแยกทางกันไปโยนไข่เสี่ยงทายตั้งบ้าน สายหนึ่งข้ามห้วยโยนไปทุ่งเสียว ถึงโนนนกเงาหนองหินไข่ไม่แตกสักฟอง กลุ่มหนึ่งโยนไข่ไปทางทิศใต้ เจอกลุ่มชาวส่วย จึงเดินทางกลับเพราะกลัวมีปัญหา อีกกลุ่มเดินทางมาถึงโนนธาตุ พบ ๕ ครอบครัวที่โนนหนามหันจึงทักทายถามข่าวซึ่งกันและกัน ๕ ครอบครัวจึงชักชวนให้มาตั้งบ้านอยู่ด้วยกัน เพื่อความเป็นปึกแผ่น ป้องกันโจรส่วย ภิภุชราจึงได้พาพี่น้องอพยพจากทำบ้านมารวมกันที่โนนธาตุ จึงมีการเสี่ยงทายโยนไข่ชะจำผิน โยนไปทางไหนไข่ก็แตก ชาวบ้านทุกคนจึงส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจ ชะจำผินจึงให้ทุกคนโยนไข่บ้าง ทุกคนโยนก็แตกดังเป๊าะ ๆ ผู้หญิงโยน คนแก่โยน เด็กโยน ทุกคนก็เชียร์ตบมือและพูดพร้อมกันเสียงเชียร์ว่า เป๊าะ เป๊าะ เฮ้ ไฮโย! ๕ ครัวเรือน ที่ร่วมเชียร์อยู่ด้วยก็พลอยยินดี สามแฉกรวันดี จึงพูดขึ้นว่า "ตั้งชื่อบ้านเขา ว่าบ้านเป๊าะ น้อหมู่เขา (สามแฉกร วันดี คือหลวงปู่เคนนั่นเอง)

จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้มีการตราพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ประกอบด้วยหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ขึ้น คิดว่าบ้านเป๊าะแยกเป็นหมู่บ้านในสมัยต่อมา สังเกตว่าก่อนจะแยกเป็นหมู่บ้านนั้น บ้านเป๊าะมีครัวเรือนเป็นชุมชนใหญ่มากสามารถแยกเป็น ๓ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓

ตำบลบึงบุรพ์ แยกจากตำบลเป๊าะ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๙ หมู่บ้าน และแยกเป็น ๑๒ ชุมชน กำกับดูแลพัฒนาโดยเทศบาลตำบลบึงบุรพ์

๒. อาณาเขตติดต่อของพื้นที่

ทิศเหนือ	ติดต่อกับบ้านห้วย อำเภอราชสีเสล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับบ้านโนนตุน อำเภอราชสีเสล บ้านค้อ อำเภอบึงบุรพ์
ทิศใต้	ติดต่อบ้านหมากยาง บ้านโนนลานตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบุรพ์
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับอำเภอรันบุรี จังหวัดสุรินทร์

๓. นิยามศัพท์ในธรรมนูญ

ธรรมนูญตำบล หมายความว่า ธรรมนูญคนตำบลบึงบุรพ์ ๙ หมู่บ้าน (๑๒ ชุมชน) ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒
ธรรมนูญตำบลนี้ มี ๑๘ หมวด ๑๖๙ ข้อ

ธรรมนูญตำบล หมายความว่า คำมั่นสัญญา ข้อตกลงร่วม ข้อปฏิบัติร่วม ข้อยกเว้นร่วม ที่ทุกคนยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตำบลบึงบุรพ์

คนตำบลบึงบุรพ์ ๙ หมู่บ้าน (๑๒ ชุมชน) หมายความว่า ประชาชนที่มีภูมิลำดับในหมู่บ้านต่างๆ รวม ๙ หมู่บ้าน แยกเป็น ๑๒ ชุมชน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการการพัฒนาคูณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ.๒๕๖๑

คุณภาพชีวิตดี หมายความว่า ความผาสุก อยู่ดีมีสุข ของบุคคล ครอบครัว กลุ่มและสังคม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปในทางบวกของชีวิต เกิดความพึงพอใจในชีวิต ครอบครัวทั้งความมีคุณภาพทางกายและจิตใจ บุคคล ครอบครัว สังคมความมีคุณภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา การมีงานทำ และโอกาสในการประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมความมั่นคงปลอดภัย อิศรเสรี และพึ่งพาตนเองได้ในทุกมิติ รวมทั้งการแสดงออกอย่างเสรีภายใต้ระบอบปกครองประชาธิปไตย

หน่วยงานราชการ หมายความว่า ที่ว่าการอำเภอ หน่วยงานราชการทุกส่วน โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานประปาภูมิภาค ศูนย์เด็กเล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ สถานีตำรวจภูธรบึงบูรพ์ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอบึงบูรพ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ราชการตั้งขึ้น

บึงบูรพ์เมืองสะอาด หมายความว่า ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน การกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอถูกหลักสุขาภิบาล คนในครัวเรือนมีสามัญสำนึกได้รับปลูกฝังให้มินิสัยรักสะอาด ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

ปลอดคอบายมุข หมายความว่า ประชาชนคนตำบลบึงบูรพ์ทุกคน ทุกครัวเรือน ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน ในงานบุญต่างๆ ได้แก่ งานศพ งานวัด งานบวชนาค งานทำบุญอุทิศ และงานบุญจตุริ/ผ้าป่า ไม่ค้าและเสพสารเสพติดทุกประเภท

บึงบูรพ์ไม่ทอดทิ้งกัน หมายความว่า ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ได้รับการช่วยเหลือดูแล ในเรื่องปัจจัย ๔ จากคนภายในตำบลเดียวกันให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข

สร้างสุขภาพดีตามกลุ่มวัย หมายความว่า ทุกกลุ่มวัยประกอบด้วย ๕ กลุ่มวัย คือ วันเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ หรือ ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภาวะปกติสุขอย่างสมบูรณ์ ทั้งมิติทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคเท่านั้น หรือสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม ซึ่งมีใช่เพียงแต่การปลอดโรค หรือความทุพพลภาพเท่านั้น

น้อมนำจิตอาสา มีส่วนร่วมพัฒนา หมายความว่า ประชาชนคนตำบลบึงบูรพ์ทุกคน ทุกครัวเรือนน้อมนำพระราชโบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ มาปฏิบัติด้วยจิตสำนึก จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตเข้มแข็ง ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

จิตอาสา จิตสาธารณะ หมายความว่า ผู้ที่มีความสุขกับการทำหน้าที่ของตนและมีจิตใจนิยมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ศึกษาดีมีคุณธรรม หมายความว่า ประชาชนคนอำเภอบึงบูรพ์ ได้รับการส่งเสริมจากครอบครัว ชุมชน ภายในอำเภอ เพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงอย่างน้อยจากระดับการศึกษาภาคบังคับ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามสมรรถนะและสามารถ โดยยึดมั่นในคุณความดีที่วิญญูชนพึงสำนึกในจิตใจตน ในเรื่องความจริง ความดีงาม และใช้เป็นหลักในการดำเนินชี

พัฒนาคนสร้างงาน หมายความว่า ประชาชนคนอำเภอบึงบูรพ์ ได้รับการพัฒนาฝีมือทักษะในวิชาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพในพื้นที่

สืบสานภูมิปัญญา หมายความว่า รักษา อารังไว้ ซึ่งปัญญาท้องถิ่นตำบล

อยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง หมายความว่า การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียง พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน หมายความว่า อาณาเขตของท้องที่ตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

บุคลากรทางสาธารณสุข หมายความว่า เจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ระบบหลักประกันสุขภาพ หมายความว่า การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพรวมทั้งครอบคลุมการจัดการกับปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านระบบบริการและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างเสริมสุขภาพ หมายความว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะประชาชน โดยสนับสนุนให้มีพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการปัจจัยแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาของตนเองชุมชน และสังคมได้

การป้องกันโรค หมายความว่า การกระทำหรืองดการกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และการป้องกันไม่ให้เกิดกลับเป็นซ้ำในกรณีที่ยาจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้วสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บป่วย การป้องกันโรคในระยะเวลาที่เกิดโรคหรือเจ็บป่วยขึ้นแล้ว และการป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว

การควบคุมโรค หมายความว่า การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ อันตรายต่างๆรวมทั้งที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารต่างๆในสิ่งแวดล้อม อาหาร และโรคอื่นๆเพื่อให้สามารถลดความสูญเสียสุขภาพชีวิตและทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่นๆ

คณะกรรมการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรค หมายความว่า บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล

โรงพยาบาล หมายความว่า โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ที่มีหน่วยบริการสุขภาพของประชาชนภายในอำเภอในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิในระดับหนึ่ง

การบริการสาธารณสุข หมายความว่า การบริการต่างๆ อันเกี่ยวกับการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะการเจ็บป่วย ป้องกันโรคและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

ภาคีเครือข่าย หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน บุคคลต้นแบบที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บุคคล ครอบครัว ชุมชนในพื้นที่อำเภอบึงบูรพ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ หมายความว่า องค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความชำนาญในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ที่สั่งสม ถ่ายทอดและพัฒนาสืบทอดกันมาในท้องถิ่นซึ่งรวมถึง การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่ประชาชนและชุมชนใช้ในการดูแลสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หมายความว่า กองทุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ และการให้บริการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สมทบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการบริจาคสมทบตามกำลังศรัทธา หรือตามมติชุมชน

กองทุนสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า กองทุนสนับสนุนเพื่อการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย หรือที่มีภาวะความเจ็บป่วย

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ หมายความว่า สิ่งที่มีในตำบล เช่นดิน น้ำ ป่า และอื่น ๆ ที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น หนองบึงบูรพ์ ห้วยทับทัน หนองหล่ม ป่าดงใหญ่ หนองถ่ม หนองแวง ป่าทาม

ศูนย์ราชการ หมายความว่า หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๗ ชุมชนหนองหล่ม จากทิศเหนือ ถึงทิศใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลบึงบูรพ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ สำนักงานประสานภูมิภาพ ศูนย์เด็กเล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ สถานีตำรวจบึงบูรพ์ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอบึงบูรพ์ ที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงบูรพ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ สำนักงานประมงศึกษา(เดิม) โรงเรียนบึงบูรพ์

สถานศึกษา หมายความว่า ในตำบล มีสถานที่จัดการศึกษา ตั้งแต่ศูนย์เด็ก ถึง การศึกษาขั้นพื้นฐานเช่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดวิสุทธิโสภณ ศูนย์เทิดไถ่องค์ราชันย์(เทศบาล) โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเปาะบึงบูรพ์วิทยาคม เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมิตรภาพที่ ๒๐๓ และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลฯ จนถึงปัจจุบัน) โรงเรียนบึงบูรพ์ (ม.๑ - ม.๖)

วัด/ศาสนสถาน หมายความว่า ในตำบลมีสถานที่ทำบุญ ประกอบพิธีกรรมด้านศาสนา คือวัดวิสุทธิโสภณ วัดป่าสุพรรณาราม และวัดศรีบึงบูรพ์

เอกลักษณ์หมู่บ้าน หมายความว่า ในตำบลมีจุดเด่นของตำบลทั้งที่เป็นธรรมชาติและเกิดขึ้นจากการปลูกสร้าง มี วัดวิสุทธิโสภณ วัดป่าสุพรรณาราม วัดศรีบึงบุรพ์ พระพุทธชินราชองค์ที่ ๒ ศาลหลักเมือง ห้วยทับทัน หนองบึงบุรพ์ ศูนย์เศรษฐกิจ หนองหล่ม ศูนย์หอผ้าไหม ถนนสายวัฒนธรรม ชุมประตูลิขิตพระเกียรติ ศาลเจ้าพ่ออุปราชา เป็นต้น

การคมนาคม หมายความว่า ในตำบลมีถนน ติดต่อกับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด อื่น ๆ นอกตำบล ทางบกมีถนนลาดยางติดต่อเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น ๆ สะดวก ห่างจากตัวจังหวัดโดยประมาณ ๔๒ กิโลเมตร เช่น ทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๓๔๙ และถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การศึกษา หมายความว่า คนในตำบลส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจบการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ ๙๕ และจบการศึกษาระดับที่สูงขึ้นเป็นส่วนน้อยประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของประชากรกลุ่มอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

การประกอบอาชีพ หมายความว่า คนในตำบลบึงบุรพ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ ๘๐ และรับราชการ / ลูกจ้างประจำของส่วนราชการต่างๆ เป็นส่วนน้อยประมาณร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ ๑๐ และประกอบอาชีพทั้งเกษตรกรรม ค้าขาย รับราชการ ประมาณร้อยละ ๔๐

กองทุน หมายความว่า คนในตำบล มีการระดมทุนจากภาครัฐ และประชาชนรวมกันเพื่อกู้ยืม ค้าขายนำผลกำไรมาเฉลี่ยคืนให้สมาชิกเช่น กองทุนร้านค้าชุมชน กองทุนเงินล้าน กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน

กลุ่ม หมายความว่า คนในตำบล มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ ต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มขนมหวาน กลุ่มพันธุ์ข้าว กลุ่มถักไหมพรม กลุ่ม อสม. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มบทบาทสตรี

สินค้า OTOP หมายความว่า ในตำบลมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ที่ผ่านเกณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP และกำลังพัฒนาสู่มาตรฐาน เช่น ผ้าไหม ไข่เค็ม ข้าวอินทรีย์ กระจ่าง ปลาแรดกลอง ขนม ปลาสาม เลื้อยแซว

สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ หมายความว่า ในตำบลมีสถานที่เกิดเองตามธรรมชาติ และสร้างขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเรียนรู้ เช่นวัดวิสุทธิโสภณ วัดป่าสุพรรณาราม วัดศรีบึงบุรพ์ ศาลหลักเมือง หนองบึงบุรพ์ ล่องแพห้วยทับทัน ศูนย์ทอผ้าไหม ศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาสาขาต่าง ๆ ราษฎรชาวบ้าน แหล่งสินค้า OTOP

จารีตประเพณี พิธีกรรม และบุญพิธี หมายความว่า คนในตำบล มีการทำบุญ พิธีกรรม ความเชื่อ ที่ศาลเทพารักษ์ และทำบุญตามฮีตสิบสอง

สังคม หมายความว่า คนในตำบลมีสภาพสังคมความเป็นอยู่แบบเครือญาติ รักใคร่ปรองดองมีความสุข

ศาสนา หมายความว่า คนในตำบลส่วนมาก นับถือ คือศาสนาพุทธ

วัฒนธรรม หมายความว่า คนในตำบลมีกิจกรรม หรือวิถีชีวิตที่คนในตำบล ปฏิบัติจนเห็นเด่นชัด เชิงสัญลักษณ์ เช่น ภาษา การแต่งกาย การละเล่น

ภูมิปัญญา ราษฎรชาวบ้าน หมายความว่า คนในตำบล มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ต้องอนุรักษ์ไว้

ชมรม หมายความว่า คนในตำบลรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ ช่วยสังคม

ศูนย์ธุรกิจ หมายความว่า ในตำบล มีสถานที่ขายสินค้า บริโภค อุปโภค ธนาคาร ร้านค้า ตลาดสด

ตราสัญลักษณ์ หมายความว่า ตำบลมีรูปสัญลักษณ์ ที่มีความหมายบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตนเอง

การประชาสัมพันธ์ หมายความว่า ตำบลมีประชาสัมพันธ์สื่อสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของตำบลให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ

ถนนสายวัฒนธรรม หมายความว่า ถนนจากวัดสุทธิโสภณ ผ่านตลาดสด ศูนย์ราชการ ถึง วัดศรีบึงบุรพ์

การปกครอง หมายความว่า ในตำบล แยกเป็น ๒ ส่วน คือ แบ่งหมู่บ้านเป็น ๙ หมู่บ้าน ปกครองดูแล โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นตรงกับที่ว่าการอำเภอบึงบุรพ์ และแบ่งเป็นชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน ปกครองดูแลโดยประธานชุมชน ขึ้นตรงกับสำนักงานเทศบาลตำบล

เทศบาล หมายความว่า เทศบาลตำบลบึงบูรพ์

อสม. หมายความว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่เราเรียกย่อ ๆ ว่า อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน

หมวดที่ ๑

หมวดทั่วไป

ข้อ ๑ ธรรมนูญฉบับนี้ ชื่อว่า "ธรรมนูญคนตำบลบึงบูรพ์ ๙ หมู่บ้าน(๑๒ ชุมชน)"

ข้อ ๒ ธรรมนูญฉบับนี้ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

ข้อ ๓ ธรรมนูญตำบลฉบับนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

ข้อ ๔ ธรรมนูญตำบลฉบับนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ด้วยการประชาคมหมู่บ้านของสำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์

ข้อ ๕ ธรรมนูญตำบลฉบับนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน

ข้อ ๖ ธรรมนูญตำบลฉบับนี้ ผ่านการประชาคมทั้ง ๙ หมู่บ้าน ๑๒ ชุมชน

ข้อ ๗ ธรรมนูญตำบลฉบับนี้ ของประมาณสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ

หมวดที่ ๒

รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหนือสิ่งใด

ข้อ ๘ คนในตำบลบึงบูรพ์ เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของแผ่นดิน

ข้อ ๙ คนในตำบลบึงบูรพ์ ยืนตรงเคารพธงชาติ เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ

ข้อ ๑๐ คนในตำบลบึงบูรพ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ แสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยการยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ไม่พูดจาจาบจ้วงหรือกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรในโอกาสต่างๆ

ข้อ ๑๑ คนในตำบลบึงบูรพ์ปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนาพุทธ

ข้อ ๑๒ คนในตำบลบึงบูรพ์ทุกคนต้องสำนึกในแผ่นดิน และบ้านเกิด

ข้อ ๑๓ คนในตำบลบึงบูรพ์ มีจิตอาสาทำความดี เช่น ทิ้งขยะถูกที่ ไม่รังแกผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งของสาธารณะ เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ชื่นชมธรรมชาติ

ข้อ ๑๔ คนในตำบลบึงบูรพ์ ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางใช้สื่อสารราชการ มีกิริยามารยาทแบบไทย ไหว้แบบอ่อนช้อย สวยงาม

ข้อ ๑๕ คนในตำบลบึงบูรพ์ ตระหนักและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันปกป้องรักษาชาติอันเป็นผืนแผ่นดินไทย

หมวดที่ ๓

คำขวัญ และเอกลักษณ์ของคนบึงบูรพ์

"ตำบลบึงบูรพ์ถิ่นบัวบาน คนรักบ้าน ข้าวสารขาว สาวแสนสวย ร่ำรวยน้ำใจ

ผ้าไหมเนื้อดี มากมีวิชา พัฒนาทุกทาง"

ข้อ ๑๖ คนในตำบลบึงบูรพ์มีสภาพสังคมความเป็นอยู่ แบบเครือญาติ เป็นเพื่อนบ้าน มีวิถีชีวิต สังคมการเป็นอยู่แบบกึ่งในเมือง ปลุกบ้านมั่นคงถาวร ไกลชิดติดกัน รักใคร่สนิทสนมปรองดอง เคารพนับถือลำดับญาติ และผู้อาวุโส

เคารพครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ

คนในชุมชนขอการแข่งขันด้านการสร้างความดี เมื่อมีการประกวดแข่งขัน ในทางสร้างสรรค์จะไม่ยอมแพ้กันง่าย ๆ ชอบทำบุญ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีงานบุญโดยเฉพาะงานอวมงคล ชอบช่วยเหลืองานสังคมส่วนรวม

แต่งตัวสะอาด โดดเด่น เป็นทีมเป็นเอกลักษณ์ กล่าวพูดกล้าแสดงออก ผู้นำมีความรู้ความสามารถ อยู่อย่างสงบร่มเย็น ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีการลักขโมย ไม่มีคดีทะเลาะวิวาท สังคมสงบสุข ตั้งแต่บรรพบุรุษ จะส่งให้บุตรหลานเล่าเรียนหนังสือกันทุกหลังคาเรือน จึงทำให้คนในตำบลมีคุณภาพการเป็นอยู่อย่างสุขสบาย เพราะมีอาชีพมั่นคง ส่วนมากเกือบทุกหลังคาเรือนมีพ่อ แม่ บุตร หลานรับราชการ อย่างน้อย หนึ่งคน

ข้อ ๑๗ คนในตำบลบึงบูรพ์มีพรสวรรค์ ทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ การออกแบบ จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนผ้าไหมงาม น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีวัฒนธรรมของคนตำบลบึงบูรพ์สะอาด สวยงาม และเป็นแหล่งปลูกข้าวมะลิ ทั้งนาปรัง นาปี ที่คนในตำบลบึงบูรพ์มีอาชีพขายข้าวสาร และขายลูกหมู มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อ ๑๘ คนตำบลบึงบูรพ์ชอบความสวยความงาม ชอบการแต่งตัว ชอบพ็อนรำทำเพลง ไม่ว่าจะเป็งานเล็กงานน้อย งานวัด งานอำเภอ งานจังหวัด งานเทศกาลต่าง ๆ คนตำบลบึงบูรพ์ต้องได้รับเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานมาโดยตลอด จนถึงทุกวันนี้

หมวดที่ ๔

การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้อ ๑๙ คนในตำบลบึงบูรพ์ ส่งเสริมการศึกษาด้วยการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายของบุตรหลานที่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดวิสุทธิโสภณ ศูนย์เทิดไถ่องค์ราชันย์ ศูนย์เด็กวัดบ้านหาด เพื่อแบ่งเบาภาระการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง

ข้อ ๒๐ คนในตำบลบึงบูรพ์ ส่งเสริมการศึกษาด้วยการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาลที่สถานศึกษา ๒ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหาด โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ และในตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และ ส่งเสริมการศึกษาด้วยการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับประถม โรงเรียนบ้านหาด โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ และในตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อ ๒๑ คนในตำบลบึงบูรพ์ ส่งเสริมการศึกษาด้วยการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๑ - ม.๖) โรงเรียนบึงบูรพ์ ในตัวเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และสายอาชีพ

ข้อ ๒๒ คนในตำบลบึงบูรพ์ เลือกรเรียนตามอัธยาศัย (กศน.) อย่างน้อยต้องจบ ม.๓ เป็นอย่างน้อย

ข้อ ๒๓ คนในตำบลบึงบูรพ์ ส่งเสริมการศึกษาด้วยการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีทั้งสายสามัญและสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้นตามกำลังความสามารถของผู้ปกครอง

ข้อ ๒๔ คนในตำบลบึงบูรพ์ ต้องหมั่นอบรมศึกษาหาความรู้รอบตัว รู้ทันเหตุการณ์ข่าวสารอยู่เสมอ

ข้อ ๒๕ คนในตำบลบึงบูรพ์ ส่งเสริมการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งบุคคล ธรรมชาติ และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการทุกหมู่บ้านให้กำลังใจ ยกย่องชมเชยนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น รวมทั้งให้สนับสนุนทุนการศึกษา หรือวัสดุการศึกษาที่จำเป็น

ข้อ ๒๗ คนในตำบลบึงบูรพ์ ส่งเสริมการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกครั้งต้องมีเยาวชน หรือกลุ่มเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบทอดแนวทางปฏิบัติ

ข้อ ๒๘ สถาบันการศึกษาต้องจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นให้กับบุตรหลานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ทุนอาหารกลางวัน นม ชุดนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อ ๒๙ สถานีตำรวจภูธรบึงบูรพ์ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จราจร ช่วยกันป้องกันระมัดระวัง รักษาความปลอดภัยของบุตรหลานเวลาข้ามถนน ทั้งเช้าและเย็น รวมทั้งบุตรหลานขึ้นรถ รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนในตัวเมือง

ข้อ ๓๐ ผู้ปกครองบุตรหลานในตำบลบึงบูรพ์ ต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาที่บุตรหลานเข้าเรียน ทั้งด้านงบประมาณ และสิ่งของ หรือด้านอื่น ๆ ของสถานศึกษานั้น

ข้อ ๓๑ ให้หัวหน้าสถานศึกษา ประธานกรรมการศึกษา และหัวหน้าศูนย์เด็ก ทุกแห่งเป็นกรรมการหมวดนี้

หมวดที่ ๕

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อด้วยความศรัทธา

ข้อ ๓๒ คนในตำบลบึงบูรพ์ มีศูนย์รวมจิตใจ และการทำบุญ ๓ วัด วัดวิสุทธิโสภณ วัดศรีบึงบูรพ์ วัดป่าสุพรรณาราม และวัดอื่นๆ ตามความสะดวกและความศรัทธา

ข้อ ๓๓ คนในตำบลบึงบูรพ์ทำบุญประจำเดือน หรือบุญฮีต ๑๒ เช่น ประเพณีสงกรานต์ บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา บุญกฐิน บุญผ้าป่า ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

ข้อ ๓๔ คนในตำบลบึงบูรพ์ทำบุญประจำปี วัดป่าสุพรรณาราม บูชาคุณพระครูไพฑูริย์สุขวัฒน์ (หลวงปู่ทองสุข เขมโก) วันที่ ๑ และ ๒ เดือนมกราคม ทุกๆ ปี

ข้อ ๓๕ คนในตำบลบึงบูรพ์ทำบุญประจำปี บุญสงกรานต์ วัดวิสุทธิโสภณ ไร่บูชาคุณพระครูโสภณวิสุทธิ (หลวงปู่เกลี้ยง ธรรมทินโน) วันที่ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ เมษายน ทุก ๆ ปี

ข้อ ๓๖ คนในตำบลบึงบูรพ์ทำบุญประจำปี วัดศรีบึงบูรพ์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ไร่บูชาพระพุทธ-ฉิมราชองค์ที่ ๒ แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน และบุญเลี้ยงอาหารช้าง

ข้อ ๓๗ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว ต้องร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างจิตสำนึก ให้ทุกครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว และเกรงกลัวบาป

ข้อ ๓๘ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัด และสถาบันครอบครัว ต้องอบรมสมาชิกทุกครอบครัวในตำบลบึงบูรพ์ ต้องรักษาศีล ๕ ดังนี้

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดมีการประทุษร้าย ทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อน หรือเสียหาย แก่ร่างกายและทรัพย์สินทั้งส่วนตนและส่วนรวม

(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดมีพฤติกรรมการลักขโมย หรือยึดเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือหมู่บ้าน

(๓) ห้ามมิให้ผู้ใดล่วงละเมิดประเวณี กับบุตร ภรรยาหรือสามีผู้อื่น เชิงชู้สาว

(๔) ไม่มีการหลอกลวง ต้มตุ๋น ใส่ร้ายป้ายสี ต่อกัน สอดส่องบุคคลแปลกหน้ามาหลอกลวง

(๕) ให้ลด ละ เลิก บุหรี่ สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดเล่นการพนันในงานต่างๆ

ข้อ ๓๙ คนในตำบลบึงบูรพ์ ต้องเข้าวัด ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อฟังเทศน์ร่วมทำบุญ ใส่บาตร ทำนุบำรุงศาสนา นำบุตรหลาน บรรพชา อุปสมบท เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

ข้อ ๔๐ คนในตำบลบึงบูรพ์ทุกชุมชน และส่วนราชการ ต้องร่วมสืบสานประเพณี ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนสายวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ ๓ ของทุก ๆ เดือน

ข้อ ๔๑ คนในตำบลบึงบูรพ์ร่วมกันอนุรักษ์ และส่งเสริมการแต่งกายเป็น ไทย บึงบูรพ์ นุ่งผ้าซิ่นไหมใหม่ ใส่เสื้อไหม เสื้อลายลูกแก้ว เสื้อแขว สไบเฉียงเป็นชุดประจำถิ่น เข้าวัดทำบุญ หรืองานมงคลอื่น ๆ

ข้อ ๔๒ คนในตำบลบึงบูรพ์ มีการทำบุญ พิธีกรรม ความเชื่อ บวงสรวง สักการะศาล เทพารักษ์ ตามวันเดือนปีทีนับถือ และช่วยเหลือกันในงานอวมงคล ดังนี้

(๑) หมู่ที่ ๑ บุญเซ่นสรวง สักการะ หลวงปู่เค วัดวิสุทธิโสภณ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖.

(๒) หมู่ที่ ๑ บุญเซ่นสรวง สักการะศาลหลักเมือง ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖

(๓) หมู่ที่ ๑ บุญเซ่นสรวง สักการะ ปู่เถ ไ้ ปู่โน หนองบึง เดือน ๖.

(๔) หมู่ที่ ๒ บุญเซ่นสรวง สักการะ เจ้าปู่ขุนพัน เดือน ๖

(๕) หมู่ที่ ๓ บุญเซ่นสรวง สักการะ เจ้าปู่ ภูมิชัยชนะ(พ่อใหญ่ตัน) เดือน ๖

(๖) หมู่ที่ ๔ บุญเซ่นสรวง สักการะ ย่าจัน ป่าดงใหญ่ เดือน ๖

(๗) หมู่ที่ ๕ บุญเซ่นสรวง สักการะ จ้าวปู่เชียง เดือน เมษายน

(๘) หมู่ที่ ๖ บุญเซ่นสรวง สักการะ ขุนตาจ้อย เดือน เมษายน

- (๙) หมู่ที่ ๗ บุญเช่นสรวง สักการะ เจ้าพ่ออุปราชา เดือน เมษายน และหลังออกพรรษา
- (๑๐) หมู่ที่ ๘ บุญเช่นสรวง สักการะ หลวงปู่ขาว เดือน ๖
- (๑๑) หมู่ที่ ๙ บุญเช่นสรวง สักการะปู่ตา เจ้าปู่ ภูมิชัยชนะ (พ่อใหญ่ตัน) พร้อม หมู่ที่ ๓ เดือน ๖
- (๑๒) ร่วมบุญ บุญผ้าป่า บุญสู่ขวัญข้าว บุญอัฐิ งานอวมงคล และงานมงคล ตามกาลเวลา

ข้อ ๔๓ คนในตำบลบึงบูรพ์ ใช้ภาษาถิ่น คือภาษาไทยอีสาน(ลาว) สำเนียง อุบลฯ ในชีวิตประจำวัน

ข้อ ๔๔ คนในตำบลบึงบูรพ์ มีนิสัยสนุกสนาน มีการละเล่นประจำถิ่น มีการฟ้อนรำ ในพิธีกรรม รำวงสรวง รำบูชา รำในเทศกาลบุญประเพณีต่าง ๆ

หมวดที่ ๖

ส่งเสริม การทำมาหากิน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข

- ข้อ ๔๕ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม กองทุน กลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ
- ข้อ ๔๖ ส่งเสริมคนในตำบล มีการปลูกพืชผักสวนครัว ปลอดภัยพืชปลูกกินเอง มีเหลือไปขาย เลี้ยงสัตว์และประมง เป็นอาชีพเสริมตามโครงการ และส่วนบุคคล
- ข้อ ๔๗ ส่งเสริมสนับสนุนการตั้งกองทุนร้านค้าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มขนมหวาน กลุ่มพันธุ์ข้าว กลุ่มถักไหมพรม กลุ่มปักเสื่อแขว กลุ่ม อสม. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มร่วมสร้าง กลุ่มสัมมาชีพ เพื่อให้ทุกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กลุ่มต่าง ๆ มีรายได้เสริม
- ข้อ ๔๘ ส่งเสริมศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจ และตลาดสด เป็นศูนย์กลางรับซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภค จากชุมชน และพ่อค้านำสินค้า ผลผลิต มาจำหน่าย ทุกวัน และในวันพฤหัสบดี จะเป็นตลาดนัดคลองงม
- ข้อ ๕๙ ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวร่วมปฏิบัติตามแนวทางการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การออม จัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนตามกิจกรรม อาชีพ พร้อมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพนั้นๆ
- ข้อ ๖๐ ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหม ที่ศูนย์ทอผ้าไหม และมีตลาดรองรับ รักษามาตรฐานคุณภาพผ้าไหมที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อน แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้เป็นสินค้าหลากหลายประเภท
- ข้อ ๖๑ ส่งเสริมการทำนาปี นาปรัง ด้วยการลดปุ๋ยเคมี และลดสารเคมีกำจัดวัชพืช
- ข้อ ๖๒ ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชบำรุงดิน ของพืชตระกูลถั่ว
- ข้อ ๖๓ ส่งเสริม การรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มผลผลิต
- ข้อ ๖๔ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้เข้าถึงทุกพื้นที่
- ข้อ ๖๕ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ขยายท่อส่งน้ำระบบกระจายน้ำเข้าถึงทุกพื้นที่
- ข้อ ๖๖ ส่งเสริมให้คนในชุมชนผลิตสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายท้องถิ่นอื่นด้วยคุณภาพ
- ข้อ ๖๗ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นสินค้าผ่านการประเมินคุณภาพ เป็นสินค้า OTOP
- ข้อ ๖๘ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เป็นสินค้า OTOP ผ่านสื่อต่าง ๆ
- ข้อ ๖๙ ส่งเสริมทุกครัวเรือนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน

หมวดที่ ๗

สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี เป็นคนดี มีความสุข

- ข้อ ๗๐ คนตำบลบึงบูรพ์ ช่วยกันรักษา แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วยทับทัน หนองบึง หนองหล่ม หนองถ่ม หนองแวง หนองบัวมน และหนองน้ำอื่น ๆ โดยไม่ลुकล้ำเขตหนองน้ำสาธารณะไม่ว่ากรณีใด ๆ
- ข้อ ๗๑ คนในตำบลบึงบูรพ์ ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ ในข้อ ๖๑ โดยไม่ทิ้งขยะมูลฝอย สารเคมี สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในแหล่งน้ำให้เน่าเสีย และตื้นเขิน

ข้อ ๗๒ คนในตำบลบึงบูรพ์ ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝน หรือ ตามโครงการ

ข้อ ๗๓ คนในตำบลบึงบูรพ์ มีจิตอาสาช่วยกันพัฒนาหนองบึงบูรพ์ ด้วยการทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ สกวัชพืช และจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจที่มีอากาศบริสุทธิ์คงความเป็นเอกลักษณ์ ปอดของคนบึงบูรพ์

ข้อ ๗๔ หนองบึงบูรพ์ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อ ๗๕ เกษตรกรในตำบลบึงบูรพ์ทุกครัวเรือน ไม่เผาตอซังข้าวโดยไม่จำเป็น

ข้อ ๗๖ คนในตำบลบึงบูรพ์ ช่วยกันอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ ป่าทาม โดยไม่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

ข้อ ๗๗ คนในตำบลบึงบูรพ์ ช่วยกันเพิ่มป่าโดยการปลูกต้นไม้ที่ตนเองและ ในที่สาธารณะ

ข้อ ๗๘ คนในตำบลบึงบูรพ์ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในและนอกหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ๑ ครั้ง

ข้อ ๗๙ คนในตำบลบึงบูรพ์ช่วยกัน อนุรักษ์ดินด้วยปลูกพืชคลุมดิน ลดการใช้สารเคมี

ข้อ ๘๐ ทุกครัวเรือนในตำบลบึงบูรพ์ เก็บคัดแยกขยะ และสิ่งปฏิกูล ให้มีถังขยะรองรับ

ข้อ ๘๑ ทุกครัวเรือนในตำบลบึงบูรพ์ ที่มีบ้านติดริมถนน ต้องดูแลทำความสะอาดอยู่ประจำ

ข้อ ๘๒ ทุกครัวเรือนในตำบลบึงบูรพ์ ไม่ปิดกวางดขยะมูลฝอย ลงท่อระบายน้ำให้อุดตัน

ข้อ ๘๓ ทุกครัวเรือนในตำบลบึงบูรพ์ ไม่ก่อมลพิษทางเสียง ทางอากาศ ทางน้ำ ทางกลิ่น หรือทางอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น และไม่ซูด ไถ กินไหล่ทางสาธารณะ

ข้อ ๘๔ ทุกครัวเรือนในตำบลบึงบูรพ์ ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม ในชีวิตประจำวัน

ข้อ ๘๕ ผู้รับเหมาขนดินรับจ้าง ในชุมชน วิ่งด้วยความเร็วทั้งไปและกลับ ให้ลดความเร็วในย่านชุมชน เพิ่มความระมัดระวัง ทางแยกทางร่วม และให้เริ่มเดินรถได้ในเวลา ๐๘.๓๐ น. เลิกรับจ้างเวลา๑๗.๐๐น.

ข้อ ๘๖ หน่วยงานภาครัฐ หรือ ท้องถิ่นมีแผนพัฒนาการขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำ ที่ต้นเงิน ให้นำไหลสะดวก ไม่ท่วมขังในย่านชุมชน

ข้อ ๘๗ ไม่เผาถ่านด้วยแกลบ หรือกองดินมีควัน ส่งกลิ่นรบกวนสุขภาพคนในชุมชน

ข้อ ๘๘ หน่วยงานประปาภูมิภาค และเทศบาลเพิ่มจุดเติมน้ำรดดับเพลิง ถึงดับเพลิงในชุมชนอีก

หมวดที่ ๘

การจราจร และความปลอดภัย ไทบึงบูรพ์อยู่ร่มเย็น

ข้อ ๘๘ หน่วยงานภาครัฐ หรือ ท้องถิ่นมีแผนพัฒนา ติดไฟแสงสว่าง และกระจงมองโค้ง กล้องวงจรปิด ตามแยกจุดที่เสี่ยงภัย หรือน่าจะเกิดอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยของทรัพย์สิน

ข้อ ๘๙ คนในตำบลบึงบูรพ์ ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีใบขับขี่ สวมหมวกนิรภัย ถูกกฎจราจร ไม่ปรับแต่งรถมอเตอร์ไซด์เสียงดังรบกวนก่อความรำคาญ ในชุมชน

ข้อ ๙๐ คนในตำบลบึงบูรพ์ ขับขี่รถยนต์ มีใบขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย ถูกกฎจราจร

ข้อ ๙๑ คนในตำบลบึงบูรพ์ จอดรถ โดยเคารพกฎจราจร ทุกเส้นทาง โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ และเวลาเร่งด่วน ไม่จอดรถซ้อนคัน ที่ทำให้การจราจรติดขัด

ข้อ ๙๒ ชาวชนในตำบลบึงบูรพ์ไม่มีมั่วสุมจับกลุ่มตามแยก ต่าง ๆ ไม่รวมกลุ่มตั้งแก๊งทะเลาะวิวาท ในชุมชนและนอกชุมชน

ข้อ ๙๓ ห้ามทุกคนยิงปืนหรือจุดปะทัดหรือดอกไม้เพลิงโดยไม่มีเหตุอันควร ในหมู่บ้าน ชุมชนหรือสาธารณะสถานซึ่งประชาชนกำลังจัดกิจกรรมส่วนรวม

ข้อ ๙๔ คนในตำบลบึงบูรพ์ ไม่ส่งเสียงดัง เช่น ไม่เปิดเครื่องเสียงดังจนก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น ยกเว้นมีงานบุญ หรือเทศกาล แต่ต้องขออนุญาต เป็นคราว ๆ ไป

ข้อ ๙๕ ในตำบลบึงบูรพ์ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ คอยตรวจตรารักษาความปลอดภัย และช่วยสอดส่องดูแลเป็นตาลับประรด มีการตั้งด่านในช่วงเทศกาล เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน อย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๙๖ เทศบาลตำบลบึงบูรพ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมั่นตรวจตรา มิให้ผู้ประกอบการ ทำให้มีสายสื่อสารที่ห้อยระโยงระยาง หย่อนยาน จัดเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อความสวยงาม ของภูมิทัศน์ ป้องกันอันตราย และมีแผนเก็บสายลงใต้ดิน

ข้อ ๙๗ ให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาด้านจราจร มีป้ายกำกับบอกทิศทางสถานที่สำคัญต่างๆ

ข้อ ๙๘ ขอความร่วมมือกับร้านคอมพิวเตอร์ ที่ให้เปิดบริการเกม ปิดไม่เกิน ๒๑.๐๐ น.

ข้อ ๑๐๐ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่มีการประชุมประจำเดือน แจ้งข่าวสารทุก ๆ เรื่องจากหน่วยงานทางราช และความเคลื่อนไหวสังคมรอบบ้าน รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

หมวดที่ ๙

ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวยั่งยืน

ข้อ ๑๐๑ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เอาใจใส่ เยี่ยมดูแลคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยจิตเวช ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๐๒ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีการตรวจเยี่ยมคัดกรองความดัน เบาหวาน ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน

ข้อ ๑๐๓ คนในตำบลบึงบูรพ์ มีการรณรงค์ การป้องกันโรคต่าง ๆ ผ่านหอกระจายข่าว และการประชุมประจำเดือน เช่น โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก โรคพยาธิติบ พืชสุนัขบ้า มะเร็ง เป็นต้น

ข้อ ๑๐๔ ทุกชุมชนมีสถานที่ออกกำลังกาย โดยการรวมกลุ่มออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๓ วัน

ข้อ ๑๐๕ ชมรมผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลด้านสุขภาพด้วยดีเยี่ยม จาก โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ออกกำลังกายด้วยไม้พลอง และรำเชิงจังหวัดอีสาน จันทร์ พุธ ศุกร์

ข้อ ๑๐๖ ชมรมผู้สูงอายุ นำพาลูกหลาน ครอบครัวยั่งยืน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี และออกเผยแพร่วัฒนธรรมของตำบลบึงบูรพ์ ทั้งการแสดง การทำบุญ การแต่งกาย การรวมกลุ่มทำงานจิตอาสา

ข้อ ๑๐๗ ตั้งกลุ่มปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายและการท่องเที่ยวในชุมชน

ข้อ ๑๐๘ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านอาหารในตลาดสด รถเร่ แผงลอย ร้านในคลองถมปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและมีจิตสำนึกประกอบอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษหรือสารปนเปื้อน ลดอาหารรสจัด ลดผงชูรส

ข้อ ๑๐๙ ตำบลบึงบูรพ์ มอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล กองสาธารณสุขเทศบาลกำหนดนโยบาย

ข้อบัญญัติ สำหรับคุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพของประชาชนด้านอาหาร เครื่องดื่ม

ข้อ ๑๑๐ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลทุกแผงมีการทำความสะอาดทุกแผงเพื่อความสะอาดและสวยงาม ป้องกันโรคติดต่อ ยกระดับตลาดสดได้มาตรฐาน รับรางวัลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมวดที่ ๑๐

ยาเสพติดหนีไกล ชุมชนปลอดภัย สังคมมีสุข

ข้อ ๑๑๑ คนในตำบลบึงบูรพ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท ทุกกรณี

ข้อ ๑๑๒ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนในตำบลบึงบูรพ์ มีการแต่งตั้งบุคลากรในหมู่บ้านเป็นตาลับประรด

คอยสอดส่องดูแลสังเกตการณ์ ส่งข่าวสาร ด้านการซื้อขาย ยาเสพติดในชุมชนอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๑๑๓ ผู้ปกครองทุกครัวเรือนในตำบลบึงบูรพ์ต้องอบรม ตักเตือนบุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท เพราะมีบทลงโทษที่รุนแรง

ข้อ ๑๑๔ บ้าน วัด โรงเรียน เข้มแข็งร่วมมือประสานงานกัน วัดอบรมศีลธรรม บ้านดูแลบุตรหลานด้วยความรัก ความอบอุ่นรับรู้ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล โรงเรียนเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๑๑๕ คนในตำบลบึงบูรพ์ทุกคนมีหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็นการกระทำความผิด ด้านยาเสพติด ในหมู่บ้าน โดยให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานรับผิดชอบ

- (๑) ผู้เสพยาเสพติด
- (๒) ผู้ติดยาเสพติด
- (๓) ผู้ค้ายาเสพติด
- (๔) แหล่งพักหรือทางผ่านของยาเสพติด

ข้อ ๑๑๖ คนในตำบลบึงบูรพ์ทุกคน มีหน้าที่ สังเกตพฤติกรรมของบุคคลแปลกหน้า ที่เข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งอาจมี พฤติกรรมเชิงชวน หลอกลวง ล่อซื้อขายยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย อย่างรอบคอบ

ข้อ ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการค้า จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่นักเรียน และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์

หมวดที่ ๑๑

งานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ลด ละ เลิกอบายมุข เสริมสร้างความสุข

ข้อ ๑๑๘ ธรรมนูญตำบลบึงบูรพ์ยึดหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

- (๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
- (๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
- (๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
- (๔) หอพัก รีสอร์ท ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
- (๖) สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานี

บริการน้ำมันเชื้อเพลิง

- (๓) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
- (๔) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑๙ ธรรมนูญตำบลบึงบูรพ์ยึดหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน ปี พ.ศ.๒๕๗๘

ข้อ ๑๒๐ คนในตำบลบึงบูรพ์ทุกคนไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน ในต่อไปนี้

- (๑) งานศพ งานบุญอัฐิ หรืองานอวมงคล
- (๒) งานบุญกฐิน
- (๓) งานเข้าพรรษา
- (๔) งานออกพรรษา
- (๕) งานบุญประจำปี วัดป่าสุวรรณาราม วัดศรีบึงบูรพ์ วัดวิสุทธิโสภณ

ข้อ ๑๒๑ ธรรมนูญตำบลบึงบูรพ์ ส่งเสริมให้คนในตำบล ลด ละ เลิกอบายมุขทั้ง ๒ หมวด คือ

(๑) อบายมุข ๔ ได้แก่ ๑. เป็นนักเลงหญิง ๒. เป็นนักเลงสุรา ๓. เป็นนักเลงเล่นการพนัน ๔. คบคนชั่ว เป็นมิตร

(๒) อบายมุข ๖ ได้แก่ ๑. ดื่มน้ำเมา ๒. เที่ยวกลางคืน ๓. เที่ยวดูการเล่น ๔. เล่นการพนัน ๕. คบคนชั่วเป็นมิตร ๖. เกียจคร้านทำกรงาน

หมวดที่ ๑๒

เด็กและเยาวชนวัยใส กับผู้สูงวัยภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน

- ข้อ ๑๒๒ ให้สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมให้มีบทบาทเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนาตำบลตนเอง
- ข้อ ๑๒๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนทั้งทางธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อพัฒนาเป็นโค้ดท่องเที่ยวในชุมชน
- ข้อ ๑๒๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมในชุมชนแสดงออกด้านศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเป็นตัวแทนของชุมชน ในการประกวดต่าง ๆ
- ข้อ ๑๒๕ ชุมชนหรือหน่วยงานในตำบลจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีของเยาวชนในชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ข้อ ๑๒๖ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ด้านจิตอาสา ให้เยาวชน มีส่วนร่วม
- ข้อ ๑๒๗ ส่งเสริมให้เยาวชนจัดกิจกรรมรณรงค์ วันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งภัยยาเสพติด
- ข้อ ๑๒๘ จัดทำข้อมูลภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้านเป็นหมวดหมู่ทุกสาขา
- ข้อ ๑๒๙ ส่งเสริมให้ภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้าน มีเวทีได้แสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ความสามารถที่ตัวเองถนัด เพื่อถ่ายทอดให้ชนรุ่นต่อไป
- ข้อ ๑๓๐ จัดเวทีเสวนาประวัติหมู่บ้าน หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่จะสูญหายจากชุมชนให้กับเยาวชนได้เรียนรู้
- ข้อ ๑๓๑ มีการเก็บข้อมูล จากภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน หลักฐานด้านประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ อาชีพ หมอยา ทรงเจ้า บุคคลสำคัญ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย ตู้เก็บเอกสาร ไว้ในห้องสมุด สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม

หมวดที่ ๑๓

ตำบลบึงบูรพ์สุขภาพดี ตามวิถีชีวิตไทย

- ข้อ ๑๓๒ คนตำบลบึงบูรพ์ ได้รับบริการสาธารณสุข คือการรักษา ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพ และคัดกรองสุขภาพเพื่อหาภาวะเสี่ยงของโรคตามสิทธิ์ ทุกกลุ่มวัยคือ เด็ก เยาวชน สตรี กลุ่มวัยทำงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
- ข้อ ๑๓๓ คนตำบลบึงบูรพ์ ได้รับบริการสุขภาพ การปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน การติดตามเยี่ยมบ้าน ของทีมสหวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข/อสม. อย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานและสภาวะของโรค เช่นกลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง เด็กแรกเกิดหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
- ข้อ ๑๓๔ คนตำบลบึงบูรพ์ต้องร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการช่วยกันดูแลปรับสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ทุกครัวเรือนปลอดลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน ถ้าหากมีลูกน้ำในภาชนะในครัวเรือนและบริเวณบ้าน จะต้องถูกปรับภาชนะละ ๑๐ บาท และออกค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและรายจ่ายอื่นๆ กรณีที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน
- ข้อ ๑๓๕ คนตำบลบึงบูรพ์ ได้รับความรู้ ได้รับการตรวจคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคมาเรียมะเร็งท่อน้ำดี
- ข้อ ๑๓๖ คนตำบลบึงบูรพ์ ได้รับการดูแลเมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือรุนแรง ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น และบริการส่งต่อเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตอย่างทันเหตุการณ์ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน ตามหลัก ๔ อ ได้แก่เรื่อง อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อดยาสูบ และหลัก ๓ ส ได้แก่ สุรา สูบบุหรี่ สุขบัญญัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นภัยต่อสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ประกาศเป็น “ตำบลบึงบูรพ์สุขภาพดีตามวิถีชีวิตไทย”
- ข้อ ๑๓๗ คนตำบลบึงบูรพ์ ได้รับการสนับสนุนให้ชมรมการออกกำลังกาย และให้มีสถานที่สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสม เพียงพอทุกหมู่บ้าน จากเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รับการเฝ้าระวังภัยสุขภาพ โดยมีศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคและระบบการเฝ้าระวังตรวจสอบสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำหน่ายในชุมชน และโรงเรียน

ข้อ ๑๓๘ คนตำบลบึงบูรพ์ กลุ่มวัยรุ่น ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ และทักษะชีวิต มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความ مترหนักในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

หมวดที่ ๑๔

กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตดี มีส่วนร่วม

ข้อ ๑๓๙ คนตำบลบึงบูรพ์ ให้ความร่วมมือและส่วนร่วมบริจาคเงิน/บริหารจัดการ กองทุนที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอบึงบูรพ์ ให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นตามจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๑๔๐ คนตำบลบึงบูรพ์ สนับสนุนให้หน่วยงาน กลุ่ม/องค์กรประชาชน เสนอโครงการเพื่อของงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคครอบคลุมอย่างทั่วถึง

ข้อ ๑๔๑ คนตำบลบึงบูรพ์ สนับสนุนให้หน่วยงาน กลุ่ม/องค์กรประชาชน เสนอโครงการเพื่อของงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคครอบคลุมอย่างทั่วถึง

ข้อ ๑๔๒ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกหลังคาเรือน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบ “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” เพื่อในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค พื้นฟูสุขภาพ และการให้บริการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก ไม่น้อยกว่าหลังคาเรือนละ ๒๐ บาท(ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อปีทุกปี

ข้อ ๑๔๓ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกหลังคาเรือน ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

ข้อ ๑๔๔ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกหลังคาเรือน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบ “กองทุนบึงบูรพ์ไม่ทอดทิ้งกัน” ทุกปีไม่น้อยกว่าหลังคาเรือนละ ๒๐ บาท(ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อปีทุกปี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบล

หมวดที่ ๑๕

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

ข้อ ๑๔๕ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกหลังคาเรือน ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอบึงบูรพ์ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายและประเด็นการพัฒนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข้อ ๑๔๖ คนตำบลบึงบูรพ์ สนับสนุนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สร้างบึงบูรพ์เมืองสะอาด ปลอดภัยไม่ทอดทิ้งกัน สร้างสุขภาพดีตามกลุ่มวัย น้อมนำจิตอาสามีส่วนร่วมพัฒนา ศึกษาดีมีคุณธรรม พัฒนาคณะสร้างงานสืบสานภูมิปัญญา อยู่ดีตามวิถีพอเพียง

ข้อ ๑๔๗ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกหลังคาเรือน มีส่วนร่วมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๔๘ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกหลังคาเรือน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กำจัดขยะอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และให้ความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติกประจำวัน

ข้อ ๑๔๙ คนตำบลบึงบูรพ์ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันบริจาคสมทบเงินเพื่อเป็นทุนการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในชุมชน และเป็นทุนการศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามโอกาสที่ พชอ. ร้องขอ

ข้อ ๑๕๐ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกกลุ่มวัย ร่วมกันจัดกิจกรรมและมีพฤติกรรมสุขภาพดี ด้วยใช้หลัก ๔ อ. ๒ ส.

- ข้อ ๑๕๑ คนตำบลบึงบูรพ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสา และส่งเสริมให้กระทำคุณงามความดีโดยการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ เมื่อกระทำคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน
- ข้อ ๑๕๒ คนตำบลบึงบูรพ์ปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตสำนึก จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีมีน้ำใจและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
- ข้อ ๑๕๓ คนตำบลบึงบูรพ์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบึงบูรพ์ (พขอ.) สนับสนุนให้มีการดำเนินงานกิจกรรม “สภาเด็กและเยาวชน” อย่างต่อเนื่อง และมีงบประมาณสนับสนุนทุกปี
- ข้อ ๑๕๔ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกกลุ่มวัย ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนได้รับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่อง
- ข้อ ๑๕๕ คนตำบลบึงบูรพ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมีงานทำ ประกอบอาชีพ สุจริตมีความมั่นคง มีรายได้เพียงพอ ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผลิตภัณฑ์/เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นไว้ใช้เองในครัวเรือนหรือจำหน่าย และพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลที่มีคุณภาพ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- ข้อ ๑๕๖ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกหลังคาเรือน ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกันปฏิบัติรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่
- ข้อ ๑๕๗ คนตำบลบึงบูรพ์ทุกหลังคาเรือน ดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ คือ ความพอดี ความสมเหตุสมผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม

หมวดที่ ๑๖

คณะกรรมการสำนักธรรมนูญชุมชนตำบลและคณะที่ปรึกษา

- ข้อ ๑๕๘ ให้มีคณะกรรมการสำนักธรรมนูญตำบล แต่งตั้งโดยนายอำเภอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พขอ.) อำเภอบึงบูรพ์ หมวดละไม่เกิน ๓ คน
- ข้อ ๑๕๙ ให้กรรมการในคณะกรรมการสำนักธรรมนูญตำบล มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ ๔ ปี เมื่อกรรมการในวาระหนึ่งอยู่ในตำแหน่งครบ วาระ ๔ ปีแล้ว ยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่า กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานโดยตำแหน่ง และปลัดท้องถิ่นเป็นหัวหน้าสำนักธรรมนูญอำเภอ และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสำนักธรรมนูญตำบลบึงบูรพ์ โดยตำแหน่ง
- ข้อ ๑๖๐ กรรมการ นอกจากการพ้น จากตำแหน่ง ตามวาระแล้ว ให้พ้น จากตำแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้
- (๑) ตาย
 - (๒) ลาออก
 - (๓) ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
 - (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
 - (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๑๖๑ ให้คณะกรรมการสำนักธรรมนูญตำบลบึงบูรพ์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำประกาศสำนักธรรมนูญอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการนำธรรมนูญตำบลบึงบูรพ์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) พิจารณานุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

สำนักธรรมนูญ

(๓) การบริหารจัดการของสำนักธรรมนุญตำบล มีความหมายให้เป็นตามประกาศของสำนักธรรมนุญตำบล

(๔) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน ของคณะทำงานหรือผู้ดำเนินงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด

(๕) ควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินของสำนักธรรมนุญตำบลตามระเบียบของทางราชการ

(๖) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อำเภอ

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ ของสำนักธรรมนุญตำบลบึงบูรพ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

(๘) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น และให้คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ พขอ.บึงบูรพ์ กำหนด

ข้อ ๑๖๒ จัดให้มีคณะที่ปรึกษากรรมการสำนักธรรมนุญตำบลบึงบูรพ์ ประกอบด้วย

(๑) ผู้แทนทางศาสนา จำนวน ๔ รูป/คน จากการคัดเลือกกันเองในพื้นที่ตำบลบึงบูรพ์

(๒) นายอำเภอบึงบูรพ์

(๓) ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบึงบูรพ์

(๔) เกษตรอำเภอบึงบูรพ์

(๕) สาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์

(๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

(๗) พัฒนาการอำเภอบึงบูรพ์

(๘) ท้องถิ่นอำเภอบึงบูรพ์

(๙) ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

(๑๐) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ในอำเภอบึงบูรพ์

บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา มีดังนี้

(๑) ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ คณะกรรมการสำนักธรรมนุญชุมชนตำบลบึงบูรพ์

(๒) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการสำนัก

ธรรมนุญชุมชนตำบลบึงบูรพ์

(๒) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสำนักธรรมนุญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ ตามวาระโอกาส

หมวดที่ ๑๗

ศูนย์ประสานงานและกองเลขานุการธรรมนุญ

ข้อ ๑๖๓ ให้สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ธรรมนุญ คนตำบลบึงบูรพ์ ๙ หมู่บ้าน (๑๒ ชุมชน) และแต่งตั้งคณะกรรมการ ในหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาล และภาคประชาชน เป็นกรรมการและเลขานุการ

หมวดที่ ๑๘

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๖๔ ธรรมนุญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ฉบับนี้ ใช้ในพื้นที่ตำบลบึงบูรพ์เท่านั้น ผู้ใดละเมิดในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักธรรมนุญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ด้วย

ข้อ ๑๖๕ กรณีที่มีการละเมิดธรรมนูญฉบับนี้ ให้สำนักธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ นำประเด็นดังกล่าวเข้า
ปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์และเสนอให้ใช้ มาตรการทางสังคม
ดำเนินการตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๖๖ การยื่นแก้ไขธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ และแก้ไขประกาศสำนักธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ ต้อง
ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงบูรพ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คนของประชากรในพื้นที่ หรือคณะกรรมการ
ธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๑๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ฉบับนี้ต้องยึดหลักเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิด
แก่คนในตำบลบึงบูรพ์การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมนูญชุมชนตำบลบึง
บูรพ์ และต้องแจ้งวาระดังกล่าวต่อสาธารณชนทราบ ก่อนการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน การ
จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากแต่ละชุมชน องค์กรประกอบในที่ประชุมต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนครัวเรือนที่
อาศัยอยู่จริง และมติการแก้ไขต้องมีผู้เห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งจากผลรวมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นใน
ตำบลของผู้เข้าร่วมเวทีดังกล่าว

ข้อ ๑๖๘ ให้สำนักธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ประเมินการดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน
ของทุกปี เพื่อทราบผลการดำเนินงานและประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์
ในการดำเนินงาน หรือการยกเลิกการใช้ธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ต่อไป

ข้อ ๑๖๙ การยกเลิกการใช้ธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์ ต้องผ่านการทำประชาคมและการจัดทำเวทีประชาคมจาก
แต่ละชุมชน ตามขั้นตอนดังนี้

๑. แจ้งการทำประชาคมต่อสาธารณชนทราบก่อนการทำประชาคมไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๒. องค์กรประกอบในการประชาคมต้องมีตัวแทนครัวเรือนละ ๑ คน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง
๓. ให้แต่ละชุมชนมีจุดลงประชาคมประจำชุมชน ๑ จุดและรวมผลคะแนนส่งรวบรวมที่สำนักธรรมนูญ
ชุมชนตำบลบึงบูรพ์
๔. หากผลความเห็นชอบในการยกเลิกน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ประธานสำนักธรรมนูญชุมชนตำบลบึง
บูรพ์แจ้งคณะกรรมการสำนักธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์และประชาชนในพื้นที่ทราบ และขับเคลื่อนต่อไป
๕. หากผลความเห็นชอบให้ยกเลิกมากกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ประธานสำนักธรรมนูญชุมชนตำบลบึงบูรพ์
ประกาศให้ประชาชนทราบและให้มีผลทันทีตามประกาศ



คำสั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่

ที่ ๑๕๓/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักธรรมนูญตำบล "ธรรมนูญคนตำบลเมืองเชียงใหม่ ๙ หมู่บ้าน (๑๒ ชุมชน)" ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเชียงใหม่ โรงพยาบาลเมืองเชียงใหม่ สถานศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญตำบล ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๑) เพื่อจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
- ๒) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร/กลุ่มประชาชน และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ใช้กลไกขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลไปสู่การปฏิบัติ แก่ครัวเรือนและชุมชน
- ๓) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ และยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน และภาคีเครือข่าย
- ๔.) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน

บัดนี้ การดำเนินการยกร่าง การประชาคม การประชุมปรับปรุงแก้ไข การสังเคราะห์ และการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกระดับ และเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้ธรรมนูญตำบลนี้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้

เพื่อให้การขับเคลื่อน การใช้ธรรมนูญตำบลบังเกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมได้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักธรรมนูญตำบล "ธรรมนูญคนตำบลเมืองเชียงใหม่ ๙ หมู่บ้าน (๑๒ ชุมชน)" ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังมีรายนามตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ บังเกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของชาวตำบลเมืองเชียงใหม่ และให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕๓ แห่งธรรมนูญตำบลฉบับนี้ โดยจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดแห่งธรรมนูญตำบลนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุทธิพร ณ นคร)

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งอำเภอบึงบูรพ์ ที่ ๒๕๖๒ ลงวันที่ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักกรรมนุญตำบล "กรรมนุญคนตำบลบึงบูรพ์ ๙ หมู่บ้าน (๑๒ ชุมชน)"

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง ในสำนักกรรมนุญ
๑	นายไอลัน ปัญจกุลวงศ์	นายกเทศมนตรีตำบลบึงบูรพ์	เทศบาลตำบลบึงบูรพ์	ประธาน
๒	นายเสรี แดงงาม	กำนันตำบลบึงบูรพ์	หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงบูรพ์	รองประธาน
๓	นายภูติศ บุญกันหา	รอง นายก ทต.บึงบูรพ์	เทศบาลตำบลบึงบูรพ์	รองประธาน
๔	นายวีรเดช บุญเย็น	ผู้แทนโรงเรียน	โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์	กรรมการ
๕	นางมยรี บุญปัญญา	ผู้แทนโรงเรียน	โรงเรียนบึงบูรพ์	กรรมการ
๖	นายพิเชษฐ จงเจริญ	ผอ.รพ.บึงบูรพ์	โรงพยาบาลบึงบูรพ์	กรรมการ
๗	นายสมยศ หลักบุญ	ผอ.ร.บึงบูรพ์	โรงเรียนบึงบูรพ์	กรรมการ
๘	ด.ต.นพดล พิมพ์ศรี	ผบ.หมู่ป้องกันปราบปราม	สภ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๙	ร.ต.ต.บุญเลิศ เฉลิมศรี	รองสารวัตรป้องกันปราบปราม	สภ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๑๐	ร.ต.อ.บัณฑิต เทพารส	ผบ.หมู่ป้องกันปราบปราม	สภ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๑๑	นายโชคชัย เสน่หา	สมาชิก ทต.	เทศบาลตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๑๒	นายโสภา แดงงาม	สมาชิก ทต.	เทศบาลตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๑๓	นายอุทัย สีหะวงษ์	สมาชิก ทต.	เทศบาลตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๑๔	นางสมคิด ศาลาน้อย	สมาชิก ทต.	เทศบาลตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๑๕	น.ส.จิตตรา สมณา	ผอ.กองการศึกษา	เทศบาลตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๑๖	นายพรเทพ สุทธิสนธิ์	ผู้ใหญ่บ้าน ๑	หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๑๗	นายจำเรียง นนทชนะ	ผู้ใหญ่บ้าน ๒	หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๑๘	นางรัตนขุภาภรณ์ นามสูวอ	ผู้ใหญ่บ้าน ๔	หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๑๙	นายอุดร บุตรศรี	ผู้ใหญ่บ้าน ๕	หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๐	นายนิยม วงศ์จอม	ผู้ใหญ่บ้าน ๖	หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๑	นางกัญ พรหมคุณ	ผู้ใหญ่บ้าน ๗	หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๒	นายนิสิต พรหมคุณ	ผู้ใหญ่บ้าน ๘	หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๓	นายประเสริฐ ศรีนนท์	ผู้ใหญ่บ้าน ๙	หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๔	นางณัฐิยา วงศ์คำจันทร์	ประธานกลุ่มสตรี	ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๕	นายถิอชัย คำแพง	ประธานกองทุนหมู่บ้าน	ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๖	นายเนรมิต นนทตา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๗	นายสมาน พรหมคุณ	ผู้แทน ผรส.	ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๘	นางทวิรัตน์ เฉลิมศรี	ผู้แทนร้านค้า	ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๒๙	นายธนพล จินาวัลย์	ประธานเยาวชน	ตำบลบึงบูรพ์	กรรมการ
๓๐	นายไพโรมาตร ศรีนนท์	ประธาน อสม.ตำบล	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๓๑	นายกล้า พรหมทา	อสม.	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๓๒	นางกันยา ลีลลอ	อสม.	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๓๓	นายเจริญ พรหมคุณ	อสม.	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง ในสำนักธรรมนุญ
๓๔	นางพิกุล บุญปัญญา	อสม.	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๓๕	นางจิตนภา บุญเย็น	อสม.	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๓๖	นางนารี สลีสองสม	อสม.	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๓๗	นางพะนอจิตร แดงสุจิตร	อสม.	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๓๘	นางป้อม มีศรี	อสม.	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๓๙	นางเกสร พรหมทา	อสม.	รพ.บึงบูรพ์	กรรมการ
๔๐	นายภูมิภัทร ราศรี	ผอ.กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม รักษาการ ปลัดเทศบาลตำบลบึงบูรพ์	เทศบาลตำบลบึงบูรพ์	หัวหน้าสำนัก ธรรมนุญ/กรรมการ และเลขานุการ
๔๑	นางสุภัทรา หับเคลี้ยว	หัวหน้า สำนักปลัด ทต.บึงบูรพ์	เทศบาลตำบลบึงบูรพ์	ผู้ช่วยหัวหน้าสำนัก ธรรมนุญ/กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ